



มติที่ประชุม/ข้อสั่งการจากการประชุม
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดระยอง (อ.จ.ร.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องศรีสมุทโกศไชย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง

ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑.	รายงานผลการจับกุมคดีจราจรจังหวัดระยอง (มีนาคม ๒๕๖๒ - มิถุนายน ๒๕๖๒)	รับทราบ ตามที่ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดระยอง แจ้งในที่ประชุมฯ	ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
๒.	รายงานความก้าวหน้าโครงการการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	รับทราบ ความก้าวหน้าของโครงการตามที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรนำเสนอในที่ประชุม	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
๓.	การแก้ไขปัญหาเส้นทางการจราจรบริเวณอำเภอบ้านฉาง	มอบหมายตำรวจภูธรจังหวัดระยองประสานอำเภอบ้านฉาง ดำเนินการหารือในเรื่องข้อบังคับหรือกฎหมายสำหรับรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางซอยวัดเขาภูตร และประสานเทศบาลเมืองบ้านฉาง และเทศบาลที่เกี่ยวข้องหารือเกี่ยวกับการจราจรบริเวณสี่แยกเนินกระปรอก	ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
๔.	การแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณหน้าตลาดนัดตำบลน้ำคอก	<p>๑. มอบหมายตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ดำเนินการจัดระเบียบการจอดซ้อนคันและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนบริเวณตำบลน้ำคอก</p> <p>๒. มอบหมายสถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง กวดขันปัญหาการจอดรถซ้อนคัน และปัญหาด้านวินัยจราจรบริเวณนี้อย่างเข้มงวด</p> <p>๓. มอบหมายสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง ขอความร่วมมือเทศบาลตำบลน้ำคอก และเทศบาลตำบลเชิงเนิน จัดชุดเทศกิจเพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณตำบลน้ำคอก</p> <p>๔. มอบหมายฝ่ายเลขานุการ นำเรื่องที่ค้างค้างในการประชุม อ.จ.ร.เพื่อหารืออีกครั้ง เรื่องการจัดระเบียบปัญหาการจราจรในบริเวณสำคัญๆ ได้แก่ หน้าตลาดวัดลุ่ม หน้าโรงเรียนวัดป่าประดู่</p>	<p>๑. ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง</p> <p>๒. สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง</p> <p>๓. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง</p> <p>๔. สำนักงานจังหวัดระยอง</p>

ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ตลาดแม่แดง หน้าโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง การจราจรหน้าโรงเรียนอนุบาลระยอง ตลาดหนองโพรง ตลาดบ้านฉาง และตลาดหมอดิษฐ์ ในการประชุมครั้งถัดไป	
๕.	การพิจารณาเปิดช่องทางกลับรถบริเวณแยกตะพง เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร และการกวดขันร้านค้าริมถนนบริเวณสาย ๓๖	<p>๑. มอบหมายแขวงทางหลวงระยอง พิจารณาขยายช่องจราจรเลี้ยวลงหาดบริเวณสี่แยกตะพงให้กว้างขึ้น เพื่อลดการกีดขวางช่องจราจรทางตรง</p> <p>๒. มอบหมายแขวงทางหลวงระยองร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ดำเนินการกวดขันและใช้มาตรการจับกุมร้านค้าบริเวณถนนสาย ๓๖ ร่วมกันทุกวัน โดยให้แขวงทางหลวงระยองมอบหมายเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ</p>	<p>๑. แขวงทางหลวงระยอง</p> <p>๒. แขวงทางหลวงระยอง ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดระยอง</p>
๖	การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องการตีเส้นจราจรบริเวณตลาดเก่า และการพิจารณาตัดมุมถนนบริเวณแยก PMY	มอบหมายเทศบาลนครระยอง พิจารณาการดำเนินการปรับปรุงช่องจราจรตรงมุมถนนบริเวณแยก PMY เพื่อให้รถสามารถสัญจรได้สะดวกขึ้น	เทศบาลนครระยอง
๗	การศึกษาความเป็นไปได้ของช่อง M-pass สำหรับรถบรรทุก	รับทราบ ตามที่ให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรนำเสนอ และนำข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาประกอบการศึกษาความเป็นไปได้ของช่อง M-pass สำหรับรถบรรทุกต่อไป	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
๘	การบริหารจัดการจุดเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดระยอง	<p>๑. มอบหมายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง แขวงทางหลวงระยอง และแขวงทางหลวงชนบทระยอง เชิญประธานกรรมการตรวจการจ้างและผู้รับจ้างที่รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นในบริเวณการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนในจังหวัดระยองเข้าร่วมประชุม และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการดำเนินโครงการ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ และรายงานให้จังหวัดระยองทราบ</p> <p>๒. มอบหมายแขวงทางหลวงระยองและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พิจารณาแนวทางการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกตำนานป่า</p>	<p>๑. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง แขวงทางหลวงระยอง และแขวงทางหลวงชนบทระยอง</p> <p>๒. แขวงทางหลวงระยอง และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร</p> <p>๓. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร</p>

ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		<p>และมอบหมายสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญห ที่เหมาะสมกับแยกศาลาสังกะสี</p> <p>๓. มอบหมายสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการจุดเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดระยองในระยะยาว</p>	
๙	ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ในการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดระยอง	<p>มอบหมายเทศบาลนครระยอง ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑) ประสานโครงการชลประทานระยองพิจารณาการซ่อมบำรุงสะพานดำเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการสัญจร และ ๒) พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนท่าบรรทุก</p>	เทศบาลนครระยอง
๑๐	<p>อื่นๆ/การนำเสนอปัญหา ข้อเสนอแนะอื่นๆของอนุกรรมการฯ</p> <p>เรื่องร้องเรียนจากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะพงนอก กรณี ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณโดยรอบของโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน</p>	<p>๑. มอบหมายแขวงทางหลวงระยอง ปรับปรุงเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ทางข้ามถนนให้เด่นชัดทั้ง ๒ ด้าน คือ ถนนสุขุมวิท และถนนสายตะพงนอกไปตะพงใน</p> <p>๒. มอบหมายตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการจราจรโดยรอบโรงเรียนวัดตะพงนอก</p>	<p>๑. แขวงทางหลวงระยอง</p> <p>๒. ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง</p>